



Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng dài 105,5 km đã và đang gấp rút được hoàn thành, trong đó 22,7 km đầu tiên của tuyến dự kiến sẽ thông xe trong tháng 5 này.

Đoạn tuyến được thông xe đầu tiên vào khai thác trong tháng 5 có chiều dài 22,7 km, từ nút giao QL 10 đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng (tỉnh lộ 353) TP Hải Phòng (Km 74+000 đến Km 96+700).

Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được thiết kế với tốc độ tối đa 120 km/h. Khi toàn tuyến được hoàn thành đầu tiên vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian đi Hà Nội – Hải Phòng từ 2,5h xuống còn chỉ 1,5h.

Khi tham gia lưu thông trên đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tốc độ tối đa là 120km/h và tốc độ tối thiểu là 60km/h. Khoảng cách an toàn giữa các phương tiện tối thiểu là 90m tương ứng với tốc độ 100 - 120km/h; 70m tương ứng với tốc độ 80 - 100km/h; 50m tương ứng với tốc độ 60 - 80km/h.

Mức công suất thu phí trong giai đoạn khai thác nút giao QL10 đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng và ngành công nghiệp VIDIFI đang dự kiến là: 1.500 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn. Các phương tiện thanh toán công suất phí tại trạm thu phí Km 95+800 thuộc địa phận phường Hòa Nghĩa, quận Đống Đa thành phố Hải Phòng.

Khi địa điểm nút giao QL10 đến nút giao với đường Phạm Văn Đồng thành phố Hải Phòng vào khai thác, đơn vị chủ trì khai thác sẽ phối hợp cùng Công ty sát giao thông (C67) - Bộ Công an, và các đơn vị liên quan chủ trì kiểm tra tại trạm thu phí và thực hiện các phương tiện khi tham gia giao thông trên đường cao tốc bằng các trạm cân tại trạm thu phí để bố trí trên đường tuyến để nâng cao hiệu quả kiểm soát tại trạm thu phí, đồng thời ngăn chặn hiện tượng phương tiện chèn ép quá tải và né tránh trạm cân tại trạm thu phí.

*Những hình ảnh về đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sắp thông xe:*





Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được thi công với tốc độ xe chạy tối đa là 120 km/h và







Mức phí dự kiến giai đoạn khai thác ban đầu 22 km dự kiến là 1.500 đồng/km dự kiến vị lý xe tiêu chuẩn





Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 6 làn xe đang thi công tại địa điểm này.







Đội máy xúc (Việt Nam) nhấc bổng ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng đang ráo riết hoàn